



ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๖๕๗๗๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกอมมิญไชยเนนท่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว๕๙๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู เพื่อทราบผลการประเมินฯ พร้อมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” และเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้วนั้น ขอให้ส่งสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงก่อนนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ.ศรีสะเกษ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หากไม่ผ่านการพัฒนาหรือผลการพัฒนาครบอายุ ๕ ปีก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะที่เสนอขอรับการประเมินได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนาแล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บัญชีแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทาศคม
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎยศรีวิทย์
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทาศคม
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทาศสรค์
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทาศคม
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทาศ
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทาศ
๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาศึกษา
๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอใหญ่วิทาศบัลลังก์
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทาศ
๑๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิทาศวิทาศ
๑๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรรธรรมคุณวิทาศ
๑๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนไพบบึงวิทาศคม
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทาศคม
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชีเศล
๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทาศ
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้ววิทาศ
๒๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทาศ
๒๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองท่มศรีสำราญวิทาศ
๒๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนหวายคำวิทาศ



ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว (๕๖๕)๒

10885
15 ต.ค. 2562
13.60K
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง)

3493
วันที่ 15.ต.ค. 2562
เวลา 14:30 Lh

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง) จึงขอให้ตรวจสอบว่าผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" เป็นผู้ผ่านการพัฒนาที่แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ กรณีผ่านการพัฒนา ก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามที่เสนอขอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือผลการพัฒนา มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว จะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะ เช่นเดียวกัน ให้นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัวแห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พนาภิจักรธร)

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๕๖๔-๔๔๔๗

๓๑/๑๖



ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(ท)
เลขรับที่..... ๑๔๔๖
วันที่..... ๗.๓.๒๕๖๒.....

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๗

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

กรมการราชเลขา เขตคดี กทท. ๑๐๓๐๐	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	
๒ ตุลาคม ๒๕๖๒	๑๖๖๔ วันที่ 8.๓.๒๕๖๒
<input checked="" type="checkbox"/> 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> 0023.5 การเงินบัญชี
<input checked="" type="checkbox"/> 0023.3 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	
สำนักงานพัฒนาการ ก.จ./ก.อบต.จ.ส.ก.	
รับที่ 1842 วันที่ 9.๓.๒๕๖๒	

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา (ที่.....)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง)

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา) รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และปรับปรุงผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น


สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบว่า ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ กรณีผ่านการพัฒนา ก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามที่เสนอขอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หรือผลการพัฒนา มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมิน
/ในตำแหน่ง...

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะ เช่นเดียวกัน ให้นายกองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมิน ในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัว แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕
ผู้ประสานงาน นายธิติวัดน์ สงข์ทอง ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง)
จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)	นาง รุ่งนภา	เจือจันทร์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)	นาง สวลักษณ์	พันธจรูญศักดิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๒ "รัชมังคลาานุสรณ์"	นาย วัชรินทร์	ผมพันธ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๔	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๗๖ พรรษา)	น.ส. สมเพียง	ศรีวระโทก	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๕	อบจ.ศรีสะเกษ	กันทรอมวิทาศคม	นาง เพชรรัตน์	อุ่นแก้ว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๖	อบจ.ศรีสะเกษ	กันทรอมวิทาศคม	นาย เอกชัย	ตองอบ	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๗	อบจ.ศรีสะเกษ	กุญชรศิริวิทย์	น.ส. กัญญา	ทศพิมพ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๘	อบจ.ศรีสะเกษ	กุญชรศิริวิทย์	น.ส. กาญกัณดา	เหมือนเพ็ชร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๙	อบจ.ศรีสะเกษ	กุญชรศิริวิทย์	น.ส. ยุวดี	เมฆเคลี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๐	อบจ.ศรีสะเกษ	กุดเสลาวิทาศคม	น.ส. ดวงฤดี	กฤษพันธ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๑	อบจ.ศรีสะเกษ	กุดเสลาวิทาศคม	นาง อนัญญา	รัตนะวัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทาศสรค์	นาง ชนิษฐา	โอบธูงาม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๓	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทาศสรค์	น.ส. ธนิตา	จันทร์ณี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๔	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทาศสรค์	นาง นงลักษณ์	จุมสีมา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๕	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทาศสรค์	นาย พิษณุ	กาพย์ศรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๖	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทาศสรค์	นาย พิสิทธิ์	ถนอม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๗	อบจ.ศรีสะเกษ	โคกสะอาดวิทาศคม	นาย ฉลาด	มาตราช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๘	อบจ.ศรีสะเกษ	ดงรักวิทยา	น.ส. พิมพ์า	ฝ่ายบุตร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๙	อบจ.ศรีสะเกษ	ด่านอุดมศึกษา	นาย ชัยพร	ชื่นใจ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาย ศิริศักดิ์	ศุภรักษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาย สุขสรร	คำแสงดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ไตรมิตร	นาง กิ่งกาญจน์	ทองเกลียว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๓	อบจ.ศรีสะเกษ	ไตรมิตร	น.ส. สุพิศ	บุญราช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๔	อบจ.ศรีสะเกษ	นาแก้ววิทยา	นาง แสงเดือน	รัตนประโคน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๕	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	นาง อุ่นเรือน	นามขร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๖	อบจ.ศรีสะเกษ	ประชาพัฒนศึกษา	นาย อลงกต	โยธินคาร์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๗	อบจ.ศรีสะเกษ	บรือใหญ่วิทศบลลังก์	นาย โอบาส	กัลยาโพธิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๘	อบจ.ศรีสะเกษ	ผักแพววิทยา	น.ส. ปิยพร	พิมพ์บุญมา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๙	อบจ.ศรีสะเกษ	พรานวิบูลวิทยา	นาย สุนันท์	บริบูรณ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ไพรธรรมคุณวิทยา	น.ส. ราตรี	สีงาม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๓๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ไพโรจน์วิทยาคม	นาง นิชาภัทร พิมสอน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ไพโรจน์วิทยาคม	นาง อำพร สะดวก	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๓๓	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองแคนวิทยาคม	น.ส. สุนิตาภรณ์ กิจเกียรติ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๔	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	นาย พสิษฐ์ คำเพราะ	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๓๕	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	นาง สุลัดดา สุริยะศรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๖	อบจ.ศรีสะเกษ	แวงแก้ววิทยา	นาย เกียรติศักดิ์ กาทอง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๗	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	นาง มณีวรรณ กิ่งก้าน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๘	อบจ.ศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	น.ส. เกษมณี โสพัฒน์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๙	อบจ.ศรีสะเกษ	หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	นาง ศิริประภา ชรจันทร์ศรี	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๔๐	อบจ.ศรีสะเกษ	หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา	น.ส. สุภาพร สุขสงวน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๔๑	อบจ.ศรีสะเกษ	หวายคำวิทยา	นาย รัตน์กร แสงงาม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

